

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-PTNT

Hà Tĩnh, ngày tháng 6 năm 2024

V/v rà soát các kiến nghị đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND

Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có Văn bản số 199/VPĐP-NV₄ ngày 08/6/2024 về việc rà soát các kiến nghị đề xuất trong thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND; sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Theo phụ lục tại Văn bản số 2536/UBND-NL₅ ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh thì kiến nghị đề xuất của các địa phương liên quan đến lĩnh vực phụ trách đều vượt thẩm quyền thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; vì vậy Sở đã tham mưu ban hành Văn bản số 1651/SNN-TL ngày 28/5/2024 đề xuất xử lý các nội dung vượt thẩm quyền (có văn bản gửi kèm theo). Các nội dung đã khẳng định quan điểm đề xuất.

Về nội dung: “Xem xét tăng tỷ lệ hỗ trợ xi măng của cấp tỉnh để làm đường giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng” (kiến nghị của UBND huyện Can Lộc): Quan điểm đề xuất của UBND huyện Can Lộc tăng mức tỷ lệ hỗ trợ xi măng của cấp tỉnh để kiên cố hóa kênh mương nội đồng, trong điều kiện các địa phương gặp khó khăn để bố trí nguồn lực thực hiện cùng lúc nhiều nội dung tiêu chí nông thôn mới, là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Tuy nhiên việc tăng tỷ lệ hỗ trợ sẽ làm tăng kinh phí cấp tỉnh thực hiện chính sách, vì vậy cần có ý kiến của cơ quan chuyên môn về tài chính, ngân sách về khả năng tăng, mức độ tăng tỷ lệ ngân sách tỉnh (nội dung này Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã xin ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 199/VPĐP-NV₄ ngày 08/6/2024). Trong trường hợp giai đoạn 2022-2025 không tăng tỷ lệ hỗ trợ được thì đề nghị rà soát, tham mưu đề xuất tăng mức hỗ trợ của chính sách giai đoạn sau năm 2025.

Với các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới thôn xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách;
- Các Chi cục: PTNT, Thủy lợi;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Đăng Nhật